





# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

26 ธันวาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>30 บาทรักษาทุกที่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> (สื่อเพิ่มเติม) นสพ. ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (แนวหน้า, คมชัดลึก, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, กรุงเทพธุรกิจ, Ch7, The coverage, PPTV)</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานเปิดงาน Kick Off 30 บาทรักษาทุกที่ เพื่อคนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้า ระยะที่ 4 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2567 เวลา 10:00 น. ณ ดิคสันติโมเตริ์ ทำเนียบรัฐบาล พร้อมด้วยนายประเสริฐ จันทรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี และร.ม.ว.ก. ดิจิทัลฯ และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน ร.ม.ว.สธ. ทั้งนี้ ระยะที่ 4 ของโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ เป็นการขยายบริการครอบคลุมทั่วประเทศไทย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.68 เป็นต้นไป</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในปี 2568 รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบสาธารณสุข 6 ด้าน พร้อมเตรียมงบประมาณรองรับ ดังนี้ 1) ระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ จัดตั้งสถานชีวาภิบาลทั่วประเทศ 2) สร้าง Care Giver หรือนักบริบาลผู้สูงอายุ 15,000 ตำแหน่งทั่วประเทศ 3) เพิ่มความเข้มแข็งการดูแลสุขภาพของประชาชน คัดกรองเร็ว รู้เร็ว รักษาง่าย 4) การดูแลสุขภาพจิตของคนไทย 5) การบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยติดสารเสพติดกลับสู่สังคม และ 6) ขับเคลื่อน 50 โรงพยาบาล 50 เขต เพื่อคนกรุงเทพฯ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ , สำนักข่าวอิศรา, limetoday )</p> <p>- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง จังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบาย ๓๐ บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยประกาศเพิ่มอีก 30 จังหวัด เป็นลำดับจังหวัดที่ 43-73 มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> <p><b>เทศกาลปีใหม่ 2568</b></p> <p><b>1. เตรียมพร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉินช่วงเทศกาลปีใหม่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก., แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, บ้านเมือง, news1live, TNN, sondhitalk, pantip, hfocus, thaipbs, thaitodaynews)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ร.ม.ว.สธ. เป็นประธานคณะกรรมการ กพฉ. โดยที่ประชุมมอบข้อสั่งการทีมแพทย์ฉุกเฉิน สแตนด์บายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 เป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2567 – 5 มกราคม 2568 เน้นย้ำจับตาดูจุดเสี่ยง-จุดอันตรายที่พบการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง พร้อมวางแผนรับมือรองรับทางหลวงพิเศษ M6 - M81 พร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานดูแลความปลอดภัยประชาชน ทั้งทางบก น้ำและอากาศ</p> <p>- นพ.ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขช่วงเทศกาลปีใหม่จังหวัดกำแพงเพชร เน้นย้ำเจ้าหน้าที่บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน พร้อมให้กำลังใจ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ ร.ม.ว.มท.เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 พร้อมระบุ เทศกาลปีใหม่ 2568 รณรงค์ในรูปแบบ 10 วันอันตราย ครอบคลุมถึงวันอาทิตย์ที่ 5 ม.ค.2568 รวมถึงขอความร่วมมือปชช.ให้ช่วยทางราชการลดอุบัติเหตุให้มากที่สุด โดย “ดื่มไม่ขับ ง่วงไม่ขับ” และขอตำรวจใช้มาตรการทางกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด โดยปีนี้ตั้งเป้าลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้น้อยที่สุดเหมือนกับทุกปี พร้อมกำชับการคุมเข้มรถบัสเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย ส่วนด้านการแพทย์ได้ขอให้ สร. เตรียมความพร้อมรับมือกับผู้ประสบอุบัติเหตุ</p> <p>- นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ระบุมาตรการลดอุบัติเหตุ 7-10 วันที่รัฐบาลพยายามรณรงค์เป็นเรื่องดี แต่ต้องการให้เห็นความสำคัญถึงปัญหานี้ทุกวัน เพราะที่ผ่านมาการรณรงค์ลักษณะนี้สามารถลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ถึง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เท่าตัว หากเปรียบเทียบกับวันปกติที่มีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนเฉลี่ย 40 คนต่อวัน แต่เป้าหมายที่รัฐบาลประกาศจะลดอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือเพียงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามองว่าเป็นไปไม่ได้</p> <p><b>2. สนับสนุน 9 สมุนไพร เป็นของขวัญปีใหม่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, เดลินิวส์, thailandplus, thaitodaynews hfocus)</p> <p>- นายสรราช อ่อนละมัย ที่ปรึกษา รมว.สธ. เปิดตัวโครงการของขวัญปีใหม่ สธ."9 ดีปีใหม่ 9 สมุนไพร 9 สุขภาพ" พร้อมกล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยคุณภาพ นำมาจัดชุดของขวัญเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนนำไปมอบเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ภายใต้แนวคิด "9 ดีปีใหม่ 9 สมุนไพร 9 สุขภาพ" ส่งต่อสุขภาพที่ดีควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจไทย ได้แก่ 1.ขมิ้นชัน 2.บัวบก 3.กระชายดำ 4.มะระขี้นก 5.น้ำแก่นฝาง 6. Boehmeria 7.ดอกมะลิ 8.ตำรับยาหอม และ 9.ตำรับตรีผลา รวมถึงมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ประกอบการสมุนไพรคุณภาพ</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน เชิญชวนประชาชนส่งมอบความสุขให้กับด้วยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย เพื่อการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส่งเสริมให้คนไทยภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และสืบสาน รักษา ต่อยอดภูมิปัญญาไทยตามนโยบาย รมว.สธ. "เจ็บป่วยคราใด คิดถึงยาไทย ก่อนไปหาหมอ" สำหรับผู้ที่สนใจชุดของขวัญผลิตภัณฑ์สมุนไพร สามารถดูข้อมูลโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ FB.กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กรมการแพทย์แผนไทยฯ</p>	
<p><b>รพ.ปลอมใบรับรองแพทย์ให้ชาวต่างดาว</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (สวท., สำนักข่าวไทย, innNEWS, ทวีช่อง NBT, ไทยรัฐTV, มติชน, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผจก., ข่าวสด, chieffocus, thebangkokinsight, tv5, thethaiger, ch3, ch7, thaipbs, mono, thestandard, tnn, mcot)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีการปลอมใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาล ให้กับแรงงานข้ามชาติว่า หากมีการปลอมแปลงเกิดขึ้น จะแจ้งให้ สธ. หรือแจ้งตำรวจก็ได้ ซึ่ง สธ.เน้นเรื่องการตรวจสอบสุขภาพของแรงงานข้ามชาติว่า ต้องมีความละเอียด เพราะบางโรคหายไปจากประเทศไทยนานแล้ว แต่กลับมาอีกเช่น โรคอหิวาตกโรคที่ประเทศเมียนมา ซึ่งทาง สธ.ได้ติดตามและเฝ้าระวัง พร้อมทั้งคุมเข้มบริเวณเขตชายแดน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจและทหาร ช่วยกันอย่างต่อเนื่องที่ ขณะเดียวกัน วัคซีนที่มีอยู่กว่า 1,400 โดส จะให้แพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย์ ที่อยู่ใกล้พื้นที่เสี่ยงก่อน ส่วนกรณีที่ รพ.ออกใบรับรองแพทย์ให้ แต่ไม่มีแรงงานข้ามชาติไปตรวจสุขภาพจริงนั้น ขอให้แจ้งข้อมูลมาให้ทันจะไปจับให้ และจะจัดการให้เรียบร้อยภายใน 1-2 วัน หากข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องจริงจะต้องมีคนติดคุก และรัฐบาลจะปรับแนวทางในการดำเนินการต่าง ๆ</p>	
<p><b>บุหรีไฟฟ้า</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, Hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน กล่าวถึงกรณีนักการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งสูบบุหรีไฟฟ้าในสถานที่ราชการ ทั้ง ๆ ที่บุหรีไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย ห้ามผลิต นำเข้า สูบในประเทศไทย ว่า เรื่องนี้ ตนไม่ขอพูดเจาะจงถึงใครคนใดคนหนึ่ง แต่ถ้าพูดถึงภาพรวม บุหรีไฟฟ้า ซึ่งในน้ำยาบุหรีไฟฟ้านั้นจะมีสารอันตราย และน้ำยาต้องศพ ก่ออันตรายสุขภาพ ถ้าไม่เกรงกลัวอันตรายก็ต้องระวัง โดยเฉพาะการสูบในสถานที่ห้ามสูบต่าง ๆ พร้อมมอบหมายนายกองตรียธนภุต จิตรอารีรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ดำเนินการกวาดล้างในกลุ่มผู้ชาย นำเข้าบุหรีไฟฟ้า</p>	
<p><b>คำสั่งโยกย้าย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงนามในหนังสือคำสั่ง สธ. ที่ 2170/2567 เรื่องการย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2567 เพื่อแจ้งรายละเอียดการให้ย้ายข้าราชการจำนวน 2 คน ทั้งนี้ ประกอบด้วย 1. พญ.วิษชุดา ดอนสกุล รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.หาดใหญ่ สสจ.สงขลา ย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็น ผอ.รพ.เบตง สสจ.ยะลา 2. นพ.อารยะ ไช่มุกต์ ผอ.รพ.เบตง สสจ.ยะลา ย้ายไปดำรงตำแหน่งผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>	
<p><b>การถ่ายโอน รพ.สต.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, ch7)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ. ได้สรุปแนวทางการถ่ายโอน รพ.สต. ไปยัง อปท. โดยเน้นแก้ปัญหาบุคลากรงบประมาณ และทรัพยากรอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์รองรับระยะยาว พร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์บุคลากรที่โอนย้าย นโยบายมุ่งพัฒนา รพ.สต. ให้เป็นเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่ได้มาตรฐาน โดยรพ.ในพื้นที่ยังคงช่วยสนับสนุนจน อปท. บริหารจัดการได้เต็มที่ อีกทั้งอยู่ระหว่างจัดทำแผนกระจายอำนาจฉบับใหม่ เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและปรับปรุงระบบให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียม</p>	
<p><b>อหิวาตกโรค</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> (เพิ่มสื่อ) เว็บไซต์ (newtv, tnews)</p> <p>- นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช รก.ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขตสุขภาพที่ 2 กล่าวถึงความคืบหน้าการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมอหิวาตกโรคที่ระบาดในเมืองชเวโก๊กโก่ ประเทศเมียนมา ว่า คนไทยป่วยอหิวาตกโรค 2 คน อีก 2 คนเป็นชาวเมียนมา ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอด คาดกินอาหารแหล่งเดียวกันที่นำมาจากเมียวดี สธ.มีการเฝ้าระวังและดำเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างเต็มที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง พร้อมย้ำอหิวาตกโรคไม่ใช่โรคใหม่ สามารถรักษาได้ และสามารถป้องกันได้ด้วยการปฏิบัติตามแนวทางด้านสุขอนามัยที่กำหนด โดยเฉพาะการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. มติชน</p> <p>- นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช รก.ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 2 พร้อมด้วย สสจ.ตาก ผอ.รพ.แม่สอด และจนท.สธ. ร่วมกับเทศบาลนครแม่สอด ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดพาเจริญ ต.แม่สอด เพื่อประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับให้ความรู้เรื่องโรคอหิวาตกโรค เป็นภาษาเมียนมา พร้อมแนะนำควรมีการล้างตลาดเป็นรายสัปดาห์ ส่วนเรื่องน้ำดื่ม น้ำแข็งตามสถานประกอบการจะให้สธ.ดูแลเข้มงวด</p> <p>- ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ทำความสะอาดตลาดสดบ้านเหนือ ตลาดประชารักษ์ ตลาดศรีมอย และตลาดสดพาเจริญ ต.แม่สอด เพื่อป้องกันการระบาดของโรคอหิวาตกโรคที่กำลังระบาดในเขตต.แม่สอด รวมถึงจัด จนท.กองสาธารณสุขเทศบาลนครแม่สอด กองอนามัย และสิ่งแวดล้อม และคลินิกอบอุ่นประสานกับ สสอ.แม่สอด และ รพ.แม่สอด ในการสอบสวนตรวจหาที่มาของโรคตามชุมชนที่พบผู้ป่วย รวมทั้งการใช้รถยนต์ติดเครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์ประชาชน ให้ความรู้การป้องกันโรคอหิวาตกโรค</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, แนวหน้า)</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ โปสเตอร์บุ อหิวาตกโรคเป็นโรคระบาดที่ยังไม่หมดไป และยังเป็นโรคที่รักษาได้ มียาที่รักษา มีน้ำเกลือที่ลดการสูญเสียน้ำและเกลือแร่ มีวัคซีนในการป้องกัน การให้การศึกษารื่องดูแลสุขภาพอนามัยจะทำให้โรคนี้อมีโอกาสน้อยที่จะระบาดในประเทศไทย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thebangkokinsight</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุขเมียนมา เผย ได้ให้บริการ วัคซีนอหิวาตกโรค ชนิดรับประทานแก่ประชาชนในประเทศไปแล้วมากกว่า 2 ล้านโดส เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา แต่ผู้ป่วยยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ</p>	
<p><b>เฝ้าระวังไข้หวัดนก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, คมชัดลึก)</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรม คร. กล่าวถึง สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในต่างประเทศเพิ่มขึ้นสูงขึ้น แม้ไทยไม่มีรายงานโรคในคนตั้งแต่ปี 2549 แต่ปัจจัยเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ การเดินทาง ระหว่างประเทศและการเลี้ยงสัตว์ปีกยังคงสูง ซึ่งกรม คร.ได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และกรมอุทยานฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมภายใต้ความร่วมมือสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) มาอย่างต่อเนื่อง โดยกรมได้เพิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังใน รพ.และจุดคัดกรองโรค และสั่งการและให้คำแนะนำหน่วยบริการในทุกจังหวัดยกระดับการเฝ้าระวังในคน โดยเน้นการซักประวัติเสี่ยง ณ จุดคัดกรองโรคที่ รพ. ติดป้ายแจ้งเตือนผู้มารับบริการ หากผู้ป่วยที่มีอาการไข้ และมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย หายใจหอบเหนื่อย หรือหายใจลำบาก และมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีก หรือฟาร์มโคนมให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่</p>	
<p><b>ธาราบำบัด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus, newtv)</p> <p>- นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยเข้าเป็นข้อต่อที่ประกอบไปด้วย กระดูก 3 ชิ้น คือกระดูกต้นขา กระดูกหน้าแข้งและกระดูกสะบ้า ทำหน้าที่แบกรับน้ำหนักตัว สำหรับผู้มีน้ำหนักตัวมาก ผู้เล่นกีฬาหนัก หรือผู้ที่ร่างกายเสื่อม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตามวัย อาจทำให้มีอาการปวดเข่าเกิดขึ้นได้ แนะนำใช้ธาราบำบัด เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ ช่วยลดอาการปวดเข่า เพิ่มการไหลเวียนโลหิต ลดการอักเสบเรื้อรัง และเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นการใช้คุณสมบัติของน้ำ เช่น แรงลอยตัวลดแรงกดบนข้อเข่า แรงหนีตึงเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อ และอุณหภูมิน้ำอุ่นช่วยผ่อนคลายและลดการอักเสบ ทั้งยังช่วยฟื้นฟูจิตใจ เพิ่มความมั่นใจและความสุขจากการทำกิจกรรมในน้ำ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยที่ต้องการดูแลสุขภาพเข่าและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย</p>	
<p><b>อย. เปิดเวทีประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายเครื่องมือแพทย์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ( thaitodaynews )</p> <p>- เกศจักรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. เปิดเวทีให้ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ประกอบการ นักวิจัย ประชาชน ร่วมแสดงความเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายเครื่องมือแพทย์ เพื่อยกระดับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการผลิตนำเข้า หรือขายเครื่องมือแพทย์ ให้ประชาชนใช้เครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย สร้างความยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศ</p>	
<p><b>สรรพสามิต เตรียมเก็บ ภาษีความเค็ม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ การเงินการธนาคารออนไลน์</p> <p>- ดร. กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เตรียมเก็บ “ภาษีความเค็ม” เริ่มจากกลุ่มขนมขบเคี้ยว โดยจะเก็บตามปริมาณโซเดียมต่อผลิตภัณฑ์และทยอยขึ้นอัตราภาษีแบบขั้นบันได เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีเวลาปรับตัว คาดเห็นความชัดเจนในปี 2568</p>	
<p><b>ตรวจสุขภาพฟรี 1 ล้านคน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เดินตรวจเยี่ยมคาราวานตรวจสุขภาพฟรี 1 ล้านคน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เนื่องจากรวันนี้ครบรอบ 1 ปี โครงการตรวจสุขภาพฟรี 1 ล้านคน ของ กทม. ซึ่งได้จัดคาราวานตรวจสุขภาพ 2 จุด คือ ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า และที่เซ็นทรัลบางนา มีโปรแกรมตรวจสุขภาพ ได้แก่ ตรวจกรองสัญญาณชีพ ตรวจคัดกรองสุขภาพจิต-ความเครียด ตรวจคัดกรองเบาหวาน ตรวจคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด ตรวจเอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) เจาะเลือดตรวจสุขภาพ รวมถึงมะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ และเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. ที่ผ่านมา เรายังมีการจัด "วินเดย์" ตรวจสุขภาพที่วินมอเตอร์ไซค์โดยมีโปรแกรมพิเศษตรวจเพิ่มเติม 4 อย่าง นับถึงวันนี้เราตรวจสุขภาพไปแล้วกว่า 800,000 คน เป็นครั้งแรกที่ได้ข้อมูลสุขภาพของคนกรุงเทพฯ มากขนาดนี้ โดยจากข้อมูลโรคที่พบมากในคนกรุงเทพฯ คือ เบาหวาน ไขมัน ความดัน โรคอ้วน เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีโครงการตรวจสุขภาพฟรี 1 ล้านคน ทำให้เราเห็นภาพรวมสุขภาพของคนกรุงเทพฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของ กทม. ต่อไป</p>	
<p><b>ล็อกสเปกซื้อประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thaipbs</p> <p>-หลังจาก ครม. มีมติเห็นชอบให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ และสามารถทำงานกับนายจ้างเป็นการชั่วคราวได้เป็นระยะเวลา 1 ปี ต่อมากรมการจัดหางาน จึงกำหนดเปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติกลุ่มดังกล่าว โดยแรงงานทุกคนต้องตรวจสุขภาพ และซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัย ที่กรมการจัดหางานเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์บริษัทประกันภัยที่รับประกันสุขภาพแรงงาน จาก 17 บริษัท มีเพียง 3 บริษัทที่เข้าเกณฑ์ ได้แก่ บมจ.เมืองไทยประกันภัย, บมจ.ทิพย์ประกันภัย และ บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารินประกันภัย (ประเทศไทย)</p> <p>นายสมพงษ์ สระแก้ว ผอ.มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ให้ความเห็นว่า เหมือนเป็นการล็อกสเปกเอื้อกลุ่มผลประโยชน์ทุนใดทุนหนึ่ง ไม่เกิดการแข่งขันแบบเสรีจริงๆ หากมีหลายบริษัทจะกระจายความเสี่ยง ไม่กระจุกอยู่ที่เดียว</p>	
<p><b>ดื่มเหล้ามากจนเสียชีวิต</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, แนวหน้า, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผจก., sondhitalk, topnews, siamnews, news1live, thebangkokinsight, tnews, thaipbs, workpointnews, thaiger, sanook, pptv, amarintv, bugaboo, brighttv, nation, postjung, ch7, ch8, INN, FM91) เพจหมอลีบแพนด้า, โทนคระแอส, เรื่องเล่าเช้านี้, ปลักไทย by มหาชน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-แบงค์ เลสเตอร์ อินฟลูเอนเซอร์ที่ตั้งมาจากการรีแบรนด์ชามาลี่เลี้ยงคุณยาย ซึ่งมักมีคนจ้างให้กินอะไรแปลกๆ ล่าสุดถูกจ้างดื่มเหล้าให้หมดแบนรวดเดียวภายในเวลารวดเร็ว แลกกับเงิน 3 หมื่นบาท เสียชีวิตกะทันหัน</p> <p>-เพจหมอแล็บแพนด้า โพสต์แสดงความเสียใจพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการดื่มเหล้าปริมาณมาก เกิดภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษเฉียบพลัน ร่างกายขับไม่ทัน แอลกอฮอล์ในเลือดเพิ่มสูงขึ้นรวดเร็ว เสี่ยงสำลัก อาเจียน หายใจไม่ออก หยุดหายใจ หมดสติ หากแอลกอฮอล์มากกว่า 400 มก.เปอร์เซ็นต์ อันตรายมากจะสลบ บางคนถึงตาย</p> <p>พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ทางกรมแพทย์ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าการเสียชีวิตเกิดจากการดื่มสุราหรือไม่ ต้องรอการพิสูจน์จากแพทย์นิติเวช อย่างเป็นทางการ เนื่องจากพฤติกรรมบางคนอาจจะเคยดื่มสุราเป็นประจำ หรือบางคนไม่เคยดื่ม ก็อาจจะส่งผลต่อร่างกาย จึงต้องรอผลทางการแพทย์อย่างเดียว</p> <p>ด้าน ทนายรัชพล ศิริสาคร ได้โพสต์ข้อความว่า การที่ผู้ตายกินเหล้าจนตายเอง จะคล้ายๆ กับการฆ่าตัวตาย ตามกฎหมายจึงไม่เป็นความผิด เมื่อผู้ตายกินเหล้าตายแล้วไม่เป็นความผิด ผู้ใช้ จ้างวานให้กินเหล้าจึงไม่มีความผิดเช่นกัน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ch3</p> <p>-นพ.อภิรักษ์ พิศุทธิ์อารมณ์ นพ.สสจ.จันทบุรี ให้ข้อมูลว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์ผู้ป่วยหมดสติ ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี แต่เมื่อเดินทางมาถึงขณะนั้นแบงค์ ไม่มีชีพจรแล้ว ทีมแพทย์ก็ยังคงช่วยเหลือด้วยการฟื้นคืนชีพ CPR หวังกระตุ้นให้ร่างกายกลับมาตอบสนอง แต่ไม่เป็นผล เบื้องต้นร่างของแบงค์ ถูกนำส่งโรงพยาบาลพระปกเกล้า เพื่อให้ทีมแพทย์ชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด</p>	
<p><b>หลายคลินิกเถื่อน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ) , เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>-ชุดสืบสวนภาค 2 ร่วมกับ สสจ.ชลบุรี หลายคลินิกเสริมความงามเถื่อน ริมชายหาดบางแสน หลังใช้หมอลีออนให้บริการประชาชน ส่งสายลับติดต่อนัดโบทอกซีในราคา 3,000 บาท ก่อนจู่โจมรวบพนักงานหญิง 5 คน ทำหน้าที่แผนกต้อนรับ แนะนำโปรโมชั่น แคชเชียร์ และแพทย์ประจำคลินิก คุ่มตัวส่งพนักงานสอบสวนท้องที่ดำเนินคดีพร้อมของกลางเพียบ</p>	
<p><b>น้ำคลองโพล้เน่า จ.ระยอง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ch7)</p> <p>-ชาวบ้านร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากคลองโพล้ แหล่งน้ำสายหลักเกิดเน่าเสีย ชาวบ้านและเกษตรกร 4 ตำบลในอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ต้องทนดมกลิ่นน้ำเน่าในคลองโพล้นานกว่า 1 เดือน โดยไม่ทราบสาเหตุ จนเกิดอาการแสบจมูก ล่าสุดชาวบ้านทนไม่ไหว ออกตามหาต้นตอตัวเอง พบมีรถบรรทุกน้ำชะล้างขี้ยางพารา มาต่อท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ปลอ่ยทิ้งลงคลอง จนน้ำเน่าเสีย จึงถ่ายภาพเก็บหลักฐาน เข้าแจ้งความตำรวจ สภ.เขาชะเมา สืบหาผู้กระทำความผิด มาดำเนินคดีตามความผิด พ.ร.บ.สาธารณสุข</p> <p>ด้าน นายอานนท์ วงศ์แย้ม นายอำเภอเขาชะเมา เผยรู้ตัวผู้กระทำความผิดแล้ว เป็นผู้ประกอบการร้านรับซื้อขี้ยางพารา ยังคงปฏิเสธความรับผิดชอบ โดยคนดูแลสวนยางที่อยู่ติดคลอง ให้ข้อมูลว่ามีคนขับรถบรรทุก ขับเข้ามาขอสูบน้ำจากคลอง พร้อมจ่ายเงินให้จำนวนหนึ่ง แต่เมื่อไปถึงคลองกลับต่อท่อปล่อยน้ำเสีย นายอำเภอเขาชะเมา ลงเรือตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองโพล้ ระยะทาง 2 กิโลเมตร พบพื้นที่ตอนบนของคลอง มีค่า PH ของน้ำปกติ แต่ออกซิเจนยังไม่ปกติ ตอนกลาง น้ำยังมีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย ส่วนตอนล่าง น้ำเป็นปกติแล้ว ซึ่งชาวบ้านช่วยกันใช้เครื่องสูบน้ำ และเรือท้องแบน ตีน้ำเพื่อสร้างออกซิเจนในคลอง เร่งแก้ไขปัญหาน้ำเสีย</p>	
<p><b>ก้น จอมพลัง รุดช่วย คุณลุงป่วยติดเตียง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยนิวส์, สยามรัฐ)</p> <p>-ก้น จอมพลัง รุดช่วย คุณลุงป่วยติดเตียง เนื่องจากทางหลานได้ขอความช่วยเหลือ ให้ช่วยคุณลุงขลิบเท้าทุก 2 ชั่วโมง ผลกดทับขนาดใหญ่นอนอยู่ในห้องเช่าบ้านไม้ใกล้ฝั่ง ซึ่งตั้งอยู่ภายในซอยอ่อนนุช 55/1 เขตประเวศ ลุงไม่สามารถขยับตัวไปไหนและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ญาติพี่น้องอยากพาไปรักษาเพราะหากปล่อยไว้เกรงจะไม่รอด และผลเกิดการติดเชื้อและเริ่มเน่า เบื้องต้นตนได้ประสาน ดร.ธนภุต จิตอารีย์รักษ์ ผู้ช่วยกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ประสานโรงพยาบาลสิรินธร ซึ่งไม่ได้ได้อยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข แต่ทางโรงพยาบาลยินดีช่วยเหลือ โดยจะนำตัวคุณลุงไปรักษา</p>	
<p><b>"หมอบี" เตือนปี 68 วิกฤตโรคระบาดใหม่รุนแรงกว่าโควิด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ horo.teenee</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-หมอบี ทูตสื่อวิญญาน" ส่งสัญญาณเตือนภัยครั้งใหญ่ ปี 2568 จะเป็นปีแห่งการเผชิญหน้ากับวิกฤตโรคระบาดครั้งใหม่ที่รุนแรงและน่ากลัวยิ่งกว่าโควิด-19 ยืนยันโรคทางเดินหายใจสายพันธุ์ใหม่ จะกลายเป็นปัญหาระดับโลก ควบคุมไม่ได้ และส่งผลกระทบต่อมหาศาล หมอบีเผยว่าโรคระบาดครั้งนี้เกิดจากการกลายพันธุ์ที่ซับซ้อน ระหว่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ปีก และสัตว์สี่ขา จนกระทั่งแพร่เข้าสู่มนุษย์ มันจะลูกหลานจากอเมริกาไปยังส่วนอื่นของโลกโดยที่เราไม่สามารถหยุดได้ ปัจจัยสำคัญคือการเดินทางระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างเสรี ทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายรวดเร็ว</p>	